

**SỞ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN**

1215 O Street, MS 7-40  
Sacramento, CA 95814  
TTY: 711  
(833) 421-0061



Ngày 26 tháng 4 năm 2023

**GỬI ĐẾN:** CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

**VỀ VIỆC:** CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: MỨC PHÍ SỬA ĐỔI CHO CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Theo chỉ thị của Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) ban hành [ngày 21 tháng 12 năm 2018](#), Dịch vụ Quản lý Tài chính (FMS) không được tính phí hàng tháng vượt quá mức tối đa được đăng tải trên trang mạng của Sở. Theo chỉ thị của Sở ban hành [ngày 27 tháng 7 năm 2022](#), phí FMS sẽ do trung tâm khu vực của người tham gia Chương trình Tự quyết (SDP) thanh toán ngoài ngân sách cá nhân của người tham gia SDP.

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2023, Sở đã thiết lập biểu phí tối đa hàng tháng mới (đính kèm) phải trả cho các nhà cung cấp FMS đối với các dịch vụ được cung cấp cho người tham gia SDP. Trước đây, mức phí hàng tháng của FMS dựa trên tổng số dịch vụ được liệt kê trong kế hoạch chi tiêu. Mức phí hàng tháng của FMS kèm theo đây dựa trên tổng số nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê trong kế hoạch chi tiêu của người tham gia SDP. Chỉ những cá nhân được FMS hoặc người tham gia tuyển dụng trực tiếp mới được tính vào tổng số này – không áp dụng cho nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ do FMS chi trả.

#### Xác định Mức phí của FMS

Mức phí của FMS được xác định bằng cách sử dụng tổng số nhân viên (toàn thời gian và bán thời gian) và các nhà cung cấp dịch vụ được phản ánh trong kế hoạch chi tiêu của người tham gia SDP. Nếu số lượng nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ thay đổi trong khoảng thời gian dài hơn ba tháng, FMS sẽ yêu cầu người tham gia cập nhật kế hoạch chi tiêu cho biết sự thay đổi về tổng số nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ; và thông báo cho trung tâm khu vực về sự thay đổi đó. Trung tâm khu vực sẽ cập nhật tương ứng mức phí hàng tháng trả cho nhà cung cấp dịch vụ FMS.

#### Mức phí cho Người tham gia có Ngôn ngữ Ưu tiên Không phải là tiếng Anh

Các trung tâm khu vực nên sử dụng mức phí được phản ánh trong bảng “Mức phí cho Người tham gia có Ngôn ngữ Ưu tiên Không phải là tiếng Anh” khi ngôn ngữ ưu tiên của người tham gia, thành viên gia đình hỗ trợ, người đại diện hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền hỗ trợ việc cá nhân đó tham gia vào SDP không phải là tiếng Anh.

**“Xây dựng Mọi quan hệ Đối tác, Ủng hộ các Lựa chọn”**

## CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

Trang hai

Nếu những người tham gia SDP hoặc gia đình của họ có câu hỏi liên quan đến bức thư này, họ cần liên lạc với điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực của mình. Các câu hỏi từ các nhà cung cấp dịch vụ FMS cần được chuyển đến người liên lạc thích hợp của trung tâm khu vực. Các trung tâm khu vực có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến [sdp@dds.ca.gov](mailto:sdp@dds.ca.gov).

Trân trọng,

*Người ký bản gốc:*

Tiến sĩ VICKI L. SMITH

Phó Giám đốc

Bộ phận Phát triển Chính sách và Chương trình

Sao gửi: Các Quản trị viên của các Trung tâm Khu vực  
Các Giám đốc Dịch vụ Người tiêu dùng của các Trung tâm Khu vực  
Các Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng của các Trung tâm Khu vực  
Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực  
Hội đồng Tiểu bang về Khuyết tật Phát triển  
Nancy Bargmann, Sở Dịch vụ và Phát triển  
Brian Winfield, Sở Dịch vụ Phát triển  
Carla Castañeda, Sở Dịch vụ Phát triển  
Jim Knight, Sở Dịch vụ Phát triển  
Ernie Cruz, Sở Dịch vụ Phát triển  
Suzy Requarth, Sở Dịch vụ Phát triển  
Kathleen Dempsey, Sở Dịch vụ Phát triển